

ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๐๘/๕๘๐



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๔๙๙ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Onsite โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียน สถานศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน เข้าสู่ระยะหลังการระบาดครั้งใหญ่ (Post pandemic) อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาได้หาแนวทางในการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด โดยนักเรียนควรได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ โดยให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนแบบ Onsite เต็มรูปแบบ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเป็นไปตามนโยบายการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ดังกล่าว โรงเรียนจึงขอแจ้งมาตรการตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกรกฎาคม เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค **ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก่อนเข้าสนามสอบ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ**
๒. นักเรียนที่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายงานให้โรงเรียนทราบโดยผ่านครูที่ปรึกษาหรือแจ้งผ่านศูนย์รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยแนบหลักฐานผลการตรวจ ATK ให้หยุดรักษาตัวโดยโรงเรียนจะไม่นับเป็นวันลาและให้ติดตามการเรียนจากครูประจำวิชาในรูปแบบ On-demand
๓. สำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องผ่านการสอบสวนโรคจากศูนย์รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยให้มาเรียนตามปกติ สังเกตอาการและปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๔. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน Online ด้วยระบบ Microsoft Teams เฉพาะห้องเรียนที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนและอยู่ในดุลยพินิจของศูนย์รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หยุดเรียน ถ้าหยุดเองถือเป็นวันลา
๕. หากผู้ปกครองไม่มั่นใจในการเรียน ให้ยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษา โดยโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายกรณี

๖. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๖ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
๗. หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการโรงเรียนจะเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

โทร.๐-๒๓๒๒-๗๙๗๐ ต่อ ๑๒๓, ๑๒๕

โทรสาร ๐-๒๓๒๑-๙๐๙๒